

# Hiện thực hóa khát vọng làm giàu

Với những lợi thế sẵn có, nhiều nông dân ở Kiến Xương đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp để hiện thực hóa khát vọng làm giàu. Họ đều có điểm chung là không cam chịu đói nghèo, cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo vươn lên khẳng định mình.



Mô hình trồng dưa chuột của ông Vũ Hoài Nhân, xã Vũ Lễ (Kiến Xương).

## "Tấc vàng" cho tiền tỷ

Nhắc đến sản xuất lúa ở Kiến Xương không thể không nhắc tới ông Đỗ Văn Dân, thôn 4, xã Vũ Quý bởi hiện đang là Chủ nhiệm Câu lạc bộ đại diện - một thể hệ nông dân mới trên đồng ruộng. Ông Dân tâm sự: Có lẽ tôi là người mạnh dạn đầu tư vào cơ giới hóa nông nghiệp sớm nhất ở vùng đất này. Từ năm 2007 tôi đã có máy làm đất, máy gặt, chuyên đi cây bừa và

máy móc hiện đại để đáp ứng quy trình khép kín từ khâu cấy đến thu hoạch và sấy sản phẩm. Nhưng, nếu chỉ làm ở Thái Bình sản lượng thóc sẽ ít nên nhiều năm qua tôi đã đầu tư giống, vật tư nông nghiệp và bao tiêu đầu ra sản phẩm cho người dân ở 3 tỉnh: Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam. Hiện tại, mỗi vụ tôi liên kết sản xuất 160ha lúa ở trong và ngoài tỉnh thu về hơn 950 tấn thóc, đem lại thu nhập bình quân 4 tỷ đồng/

năm. Mặc dù có những năm không có lãi do vật tư đầu vào tăng cao, giá thành sản phẩm rẻ, thời tiết bất thuận nhưng tôi vẫn đam mê gắn bó với đồng ruộng, khát vọng làm giàu từ cây lúa. Ngoài ra với tư cách là Chủ nhiệm Câu lạc bộ đại diện tôi còn phát triển hội viên, tổ chức gặp gỡ giao lưu giữa các hội viên để chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong quá trình sản xuất, cùng nhau làm giàu từ nông nghiệp.

Nhắc đến trồng rau màu ở Kiến Xương không ai không biết đến ông Vũ Hoài Nhân ở xã Vũ Lễ. Mặc dù ở tuổi 64 nhưng chưa một ngày nào ông không ra đồng với khát khao làm giàu từ cây màu. Ông Nhân cho biết: Hàng chục năm qua, tôi duy trì trồng hơn 20 mẫu khoai tây, 3 - 5 mẫu dưa các loại, hơn 5 mẫu rau màu khác, hơn 5 mẫu dưa và các loại, hơn 5 mẫu rau màu khác. Ngoài nhân lực của nhà, sự hỗ trợ từ máy móc, thời kỳ cao điểm tôi phải thuê 20 người thu hoạch khoai, chỉ tính riêng khoai tây mỗi năm tôi thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, tôi trồng dưa chuột, dưa lê; đồng thời đầu tư 500 triệu đồng xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao trên diện tích 1.100m<sup>2</sup> để trồng dưa lê leo trong nhà màng. Với

phương pháp trồng hiện đại, dùng phân bón cao cấp không chỉ cho năng suất đạt 10kg/cây mà còn bảo đảm an toàn cho người sử dụng, giá thành cao, đáp ứng cho những thị trường khó tính nhất. Theo ông Nhân, nếu được mùa được giá, bình quân mỗi năm ông thu về trên nửa tỷ đồng từ sản xuất cây màu.

## Đầu tư từ những trang trại quy mô lớn

Cùng với tích tụ ruộng đất làm giàu trên những cánh đồng, nông dân ở huyện Kiến Xương còn đầu tư chăn nuôi trang trại, gia trại quy mô lớn, cho hiệu quả kinh tế cao. 5 năm qua, Hội Nông dân huyện đã hỗ trợ xây dựng 78 mô hình tiêu biểu như: nuôi ba ba ở xã An Bình, nuôi chạch ở xã Nam Bình, nuôi gà đẻ ở xã Tây Sơn, nuôi lợn tại xã Lê Lợi... Ông Vũ Xuân Thọ, thị trấn Kiến Xương cho biết: Sau khi nghiên cứu kỹ về các con vật nuôi, năm 2014 tôi quyết định đưa giống thỏ New Zealand về nuôi vì thời điểm đó chưa có ai nuôi, trong khi thị trường lại cần vì thịt thỏ có hàm lượng dinh dưỡng cao. Lúc đầu tôi chỉ nuôi thí nghiệm 20 con thỏ mẹ sau khi thành công tôi tự nhân giống và đến nay duy trì thường xuyên 350 con thỏ mẹ. Trung bình mỗi năm thỏ mẹ đẻ 6 lứa, mỗi lứa từ 6 - 8 thỏ con. Vì thế lúc nào cũng nuôi của tôi cũng duy trì khoảng 5.000 con thỏ. Mặc dù số lượng nuôi lớn với quy mô 3 chuồng nuôi trên diện tích 500m<sup>2</sup> nhưng vẫn không đủ cung cấp cho thị trường. Vì thế tôi phải liên kết với các trang trại ở trong và ngoài tỉnh lấy thỏ thương phẩm về đáp ứng các đơn

hàng đồng thời cũng giúp tiêu thụ sản phẩm cho các trang trại. Tuy nhiên, nuôi thỏ có phần khó khăn hơn bởi thỏ có sức đề kháng kém, hay mắc bệnh với thời tiết do phải có phương án phòng, chống bệnh tốt. Ngoài ra, chuồng nuôi phải luôn thoáng mát, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh nên tôi đã tận dụng nguồn phân của thỏ để nuôi giun quế và làm bể biogas tạo nguồn khí đốt. Nhiều năm nuôi thỏ nhưng chưa năm nào bị thua lỗ, chăn nuôi luôn ổn định, đầu ra thuận lợi. Với mô hình này trừ chi phí gia đình tôi thu lãi trên 500 triệu đồng/năm.

Đến với mô hình nuôi lợn lớn nhất huyện Kiến Xương, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công ty TNHH Huy Gia Trang, xã Bình Định chia sẻ: Phát huy lợi thế địa phương có diện tích bãi bồi ven sông cùng với sở thích làm giàu từ chăn nuôi, năm 2011 tôi đã quyết định lập nghiệp từ vùng đất bãi bồi để làm trang trại. Sau khi có hệ thống chuồng trại đạt chuẩn, tôi đã đi tìm và chọn Tập đoàn Chăn nuôi CP của Thái Lan để liên kết sản xuất. Đây là mô hình khép kín với quy trình chăn nuôi sạch để đi ăn sạch, ở sạch, uống sạch, được đối tác cung cấp đầu vào, đầu ra, thức ăn, con giống và kỹ thuật. Từ đó, tôi đã yên tâm sản xuất và duy trì nuôi thường xuyên 4.000 con lợn. Xác định chăn nuôi rất vất vả và luôn có những rủi ro nhất định nhưng vì đam mê nên có những năm bão giá chỉ có 17.000 đồng/kg thịt hơi hay có thời điểm phôi chuồng cá nửa năm do bệnh dịch tả lợn châu Phi tôi vẫn đứng vững, vượt qua

## Ông Nguyễn Văn Chuyên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kiến Xương



Ở Kiến Xương có nhiều nông dân mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm và đã thành công từ sản xuất nông nghiệp, làm giàu cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động. Ngoài các hoạt động tổ chức hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất, duy trì các nguồn vốn vay, hàng năm Hội đã gắn việc giao chi tiêu phát triển các mô hình kinh tế với định hướng việc lựa chọn mô hình, các giải pháp hỗ trợ và phát triển mô hình cho các tổ chức hội, tạo sức lan tỏa cho cán bộ, hội viên trong toàn huyện. Hàng năm, các cấp hội trong huyện đã giúp đỡ trên 460 hộ gia đình nông dân vượt khó vươn lên làm chủ cuộc sống, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.

## Bà Phạm Thị Miến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Nguyên



Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, ngoài việc hỗ trợ hội viên tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ mọi mặt cho hội viên, Hội đã làm tốt hoạt động tin cậy cho hội viên vay vốn. Do đó, đến nay đã hỗ trợ cho hàng chục lượt hội viên có điều kiện cho con em theo học các trường đại học; trên 200 lượt hội viên vay vốn xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; 1 hội viên được tiếp cận nguồn vốn nhà ở xã hội; được 200 lượt hội viên vay vốn phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; trên 100 lượt hội viên vay vốn đầu tư máy móc sản xuất, kinh doanh. Kết quả đó góp phần đưa số hộ nông dân khá, giàu tăng nhanh, hộ nghèo ngày càng giảm.

và đạt thắng lợi. Nếu thuận lợi, mỗi năm tôi thu về 2 - 3 tỷ đồng. Mỗi người nông dân ở Kiến Xương có một điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, cách thức làm ăn, phát triển kinh tế cũng đa dạng khác nhau nhưng họ đều có ý tưởng và thực hiện thành công giấc mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương mình.

THU THUY

# Tiết kiệm điện - cần sự chung tay của cả cộng đồng



Công nhân ngành điện kiểm tra thông số hoạt động của trạm biến áp 110KV.

Thời gian qua, nắng nóng kéo dài làm cho lượng nước ở các hồ thủy điện hạ thấp đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cấp điện. Do đó, ngành điện kêu gọi người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị tăng cường tiết kiệm điện. Ông Phạm Ngọc Hào, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Công ty đang quản lý 736.725 khách hàng. Những ngày qua, nắng nóng kéo dài đã xảy ra tình trạng mất điện trên địa bàn tỉnh do thiếu nguồn, Công ty không mong muốn điều này xảy ra. Công ty cũng đã có kế hoạch kịp thời thông báo cho các khách hàng về lịch cắt điện luân phiên từ ngày 11/6 để khách hàng có kế hoạch trong sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Trong thời gian tới, tình trạng xảy ra thiếu nguồn điện trên địa bàn vẫn có khả năng tiếp diễn. Để hạn chế tới mức thấp nhất những nguy cơ gây sự cố cục bộ trên hệ thống điện, ngành điện nói chung, Công ty Điện lực Thái Bình nói riêng mong

muốn khách hàng chia sẻ, chung tay, thay đổi ý thức sử dụng điện tiết kiệm và đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để tiết giảm chi phí, tối ưu hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Áp dụng đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện: giảm công suất quảng cáo trang trí ngoài trời, chiếu sáng công cộng, trang trí; tắt hoặc giảm công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng; tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí quảng cáo, bảng hiệu sau 22 giờ. Khuyến khích sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Tắt cả các cơ quan hành chính sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm điện. Lĩnh vực dân dụng và hộ gia đình tiết kiệm hạn chế sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn, ưu tiên sử dụng các thiết bị có nhãn tiết kiệm năng lượng. Thực hiện tiết kiệm điện, đến ngày 1/6 trên địa bàn tỉnh đã có 141 khách hàng là các doanh nghiệp có sản lượng tiêu thụ lớn trên 1 triệu kWh/ năm ký thỏa thuận tham gia điều chỉnh phụ tải (DR) với Công ty Điện lực Thái Bình. Các doanh nghiệp đã phối hợp cùng Công ty thực hiện điều chỉnh phụ tải (DR) tiết giảm công suất và sản lượng với tổng công suất tiết giảm là 191,66MW và sản lượng tiết giảm là 1.993,63MWh. Lũy kể đến tháng 5/2023, toàn tỉnh đã thực hiện tiết kiệm được 27,10 triệu kWh, tăng 25,75% so với cùng kỳ năm 2022 (21,55 triệu kWh), so với tổng sản lượng điện thương phẩm tiết kiệm 2,13%. Toàn tỉnh có 454 dự án điện mặt trời mái nhà đã ký kết hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực Thái Bình, công suất đạt 11,87MWp. Sản lượng phát lên lưới lũy kể đến tháng 5/2023 là 3,18 triệu kWh. Trong đó có 18 khách hàng là doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời áp mái. Công ty Điện lực Thái Bình đã triển khai truyền truyền tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh 27 lượt; hỗ trợ các công trình chiếu sáng tiết kiệm điện 30 bóng đèn chiếu sáng công cộng

sử dụng năng lượng mặt trời cho khách hàng. Bên cạnh đó, để duy trì cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Thái Bình đã và đang thực hiện công tác đầu tư xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp cải tạo lưới trạm để phục vụ nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, đồng thời tập trung tuyên truyền, phổ biến nhiều hình thức tiết kiệm điện đến khách hàng và hộ sử dụng điện.

Ông Phạm Quốc Khánh, Phó Giám đốc nhà máy nước sạch Thủy Long cho biết: Công ty đã đầu tư thay thế thiết bị công nghệ cũ bằng thiết bị tiên tiến mới nhằm giảm tối đa tiêu hao năng lượng điện, thay thế toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng văn phòng, khuôn viên bằng đèn led. Chủ động điều chỉnh sử dụng điện sang khung giờ thấp điểm. Trong những ngày nắng nóng, việc điều chỉnh phụ tải ở những doanh nghiệp lớn như thể này cũng góp phần không nhỏ vào việc giữ an toàn lưới điện. Ông Phạm Thái Học, xã Đông Động, huyện Đông Hưng chia sẻ: Chúng tôi rất chia sẻ với ngành điện về cung cấp điện trong những ngày nắng nóng vừa qua. Mỗi hộ gia đình chúng tôi đều ý thức được việc tiết kiệm điện, ngoài tất các thiết bị điện không thực sự cần thiết, tôi thường chọn mua thiết bị có dán nhãn tiết kiệm điện, phù hợp với nhu cầu sử dụng. Đơn cử, chỉ cần hành động nhỏ rút phích các thiết bị điện không sử dụng trong gia đình đã góp phần chung tay chung ngành điện tiết kiệm điện, vì thiết bị dù không sử dụng, cũng sẽ tiêu thụ khoảng 5 - 10% lượng điện năng tiêu thụ trong gia đình.

Bảo đảm cung cấp điện được an toàn, không để xảy ra sự cố lưới điện do quá tải, Công ty Điện lực Thái Bình tiếp tục cần sự đồng hành của các doanh nghiệp và người dân, để việc sử dụng điện tiết kiệm trở thành thói quen của mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đồng. **MANH THẮNG**

S o với nhiều loại lạc thông thường, lạc đỏ làng Keo (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư) nổi tiếng với chất lượng cao, mẫu mã đẹp. Đặc biệt, vừa qua, lạc đỏ làng Keo được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao càng khẳng định, nâng cao giá trị của một sản vật vùng đất bãi ven sông Hồng. Những hạt lạc rang căng mẩy, đỏ bóng, thơm nồng, bụi ngay là thức quà quê khó cưỡng và hộ sử dụng điện.

## Sản vật của dải đất phù sa màu mỡ

Làng Keo là cái tên thân thương mà người dân thường gọi làng Dưng Nhuệ xưa, nay gồm 3 thôn Hành Dưng Nghĩa, Dưng Nghĩa, Dưng Nhuệ (xã Duy Nhất). Ngoài đặc thù đồng đất chua trũng, thích hợp cấy lúa nếp cái hoa vàng thì làng Keo nơi riêng và xã Duy Nhất nói chung còn được thiên nhiên ban tặng dải đất bãi phù sa ven sông Hồng màu mỡ, phì nhiêu.

Bà Phạm Thị Hòa, thôn Hành Dưng Nghĩa cho biết: Cứ cuối tháng Chạp, đầu tháng Giêng, thay vì cấy lúa xuân, trên vùng đất bãi, bà con bắt đầu tiến hành làm đất, gieo trồng lạc. Giống lạc ở đây là giống lạc đỏ truyền thống, bà con tự chọn lọc, để giống từ năm này qua năm khác. Chất đất phù sa nhiều dinh dưỡng nên cây lạc hầu như không cần bón thêm phân, việc chăm sóc cây lạc nhân hơn cây lúa, chủ yếu rửa, vun gốc, nhặt cỏ. Cuối vụ mùa, khi lúa được thu hoạch cũng là lúc củ lạc già cứng, nhà nhà ra đồng nhổ lạc. Lạc nhổ xong phải bút củ, rửa sạch đất cát, phơi từ 3 - 4 nắng thật để hạt lạc bên trong săn chắc, lớp vỏ lụa của hạt lạc căng bóng, đỏ au, khi tách vỏ, cần hạt lạc chưa rang nhưng vẫn giòn với môi là lạc ngon.

Lạc củ phơi xong, bà con phải giữ nguyên củ lạc, bảo quản thật kỹ vào nhiều lớp bao nilon, bao giấy phủ củ lạc khô, không bị hút ẩm, tránh mốc hạt lạc. Khi có người mua hoặc những

# Lạc đỏ làng Keo lên sàn OCOP



Mẫu mã sản phẩm lạc đỏ làng Keo được thay đổi đáp ứng thị hiếu của khách hàng.

ngày xong mùa vụ, rửa rồi, người già, trẻ nhỏ của các nhà trong xóm tập trung nhau, mỗi người một thúng lạc củ ngồi tách vỏ lạc bằng 2 chiếc kệp tre nhỏ. Chị Nguyễn Thị Nguyệt, thôn Dưng Nhuệ cho biết, hiện nay có loại máy tách vỏ lạc nhưng cần phun ẩm lên củ lạc mới tách được vỏ, hơn nữa trong quá trình máy tách vỏ sẽ có nhiều hạt lạc bị dập nát, vì vậy độ mất khá nhiều công nhưng bù con vẫn bóc tách bằng phương pháp thủ công. Có lẽ hạt lạc ngon lại sạch sẽ, bóc tách cầu kỳ, nên hạt lạc đỏ làng Keo được con em xa quê, du khách thập phương rất ưa chuộng. Mỗi dịp về quê, ghé thăm nhà của Keo, mọi người thường mua vài cân, vài yến lạc mang về làm quà hoặc sử dụng dần. Người dân làng Keo không cần đi bán nhưng lạc đó chẳng dễ bao giờ, giá trị luôn cao hơn các loại lạc khác trên thị trường.

## Lên sàn OCOP

Năm 2021, sản phẩm gạo nếp bở làng Keo của Duy Nhất đã được công nhận là sản phẩm OCOP, xếp hạng tiêu chuẩn 3 sao.

Đây là vinh dự và động lực để cán bộ, nhân dân địa phương tiếp tục nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí để sản phẩm lạc đỏ làng Keo đạt tiêu chuẩn OCOP. Vừa qua, lạc đỏ làng Keo của HTX Kinh doanh nông sản làng Keo đã được công nhận sản phẩm OCOP tiêu chuẩn 3 sao năm 2022. Ông Nguyễn Hữu Cảnh, Giám đốc HTX cho biết: Sau khi thu mua lạc đỏ của nông dân địa phương, chúng tôi giao cho các hộ thành viên bóc tách vỏ, phân loại, bảo quản, kiểm soát sản phẩm khắt khe hơn để bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng. Chúng tôi thiết kế mẫu mã bao bì hấp dẫn và đồng bộ thuận tiện cho việc vận chuyển, cung cấp đầy đủ thông tin, nguồn gốc, hạn sử dụng để sản phẩm mang tính chuyên nghiệp, đáp ứng thị hiếu, nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Nhờ lên sàn OCOP, giá trị sản phẩm lạc đỏ của HTX hiện nay đạt 80.000 đồng/kg, cao hơn 15% so với cùng sản phẩm lạc đỏ của bà con địa phương.

Ông Nguyễn Văn Bôn, thôn Dưng Nghĩa, xã Duy

Nhất cho biết: Lạc đỏ quê tôi có chất lượng cao nhưng trước kia chỉ có khách hàng trong, con em địa phương biết đến và tiêu thụ. Giờ đây, lạc đỏ trở thành sản phẩm OCOP giúp chúng tôi quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm, du khách khi đến thăm chùa Keo có thể yên tâm mua lạc đỏ với chất lượng tốt nhất. Ông Phạm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nhất cho biết: Xã hiện có 85ha lạc đỏ. Năng suất lạc đỏ vụ xuân bình quân đạt 100kg củ/sào, giá 35.000 - 40.000 đồng/kg lạc củ, bà con thu về 3,5 - 4 triệu đồng/sào lạc xuân. Chúng tôi rất tự hào, đến nay xã đã có 2 nông sản là lạc đỏ và gạo nếp bở làng Keo đạt tiêu chuẩn OCOP. Ngoài góp phần quảng bá, tôn vinh, gìn giữ những sản phẩm nông sản đặc thù truyền thống của địa phương thì OCOP là bước đệm để chúng tôi từng bước nâng cao giá trị sản phẩm, hiệu quả sản xuất, từ đó nâng cao thu nhập cho nông dân. **QUYÊN LƯU**